



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 21 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561..	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: แวดวงสังคมข่าว: ชับเคลื่อนเศรษฐกิจ	ไทยรัฐ
3. กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้า สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย	เดลินิวส์
4. สมาคมธนาคารไทยช่วยลูกหนี้เกษตรกร	มติชน
5. คอสมันน์ เลาะไร่เกษตรกร: จะปลอดเคมี 100% เชียวหรือ	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: แก้ไขประมงผิดกฎหมาย	แนวหน้า
7. เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตร	แนวหน้า
8. รางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ	สยามรัฐ
9. สูตร 'นึ่ง' สยบเกม 'ขยับ'	ไทยรัฐ
10. คอสมันน์ จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: EEC และธงฟ้าประชารัฐ	แนวหน้า
11. แบงก์พร้อมช่วย กลุ่มลูกหนี้เกษตรกร ยกหนี้ให้ครึ่งหนึ่ง	ข่าวหุ้น
12. กยท.หยุดซื้อ-เร่งระบายยางเหตุสต็อกเต็ม	กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13663 หน้า : 11 (บนขวา)

หัวข้อ :โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)



## โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)



โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการดำเนินงาน ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และทำการผลิตเอง โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ

โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมีกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สนับสนุน

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ดำเนินการใน 18 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 24 แปลง พื้นที่ 52,643 ไร่ เกษตรกร 3,580 ราย ปัจจุบันในปี 2561 มีแปลงที่ดำเนินการแล้วใน 71 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,902 แปลง เกษตรกร 175,647 ราย พื้นที่ 2,433,172 ไร่ จากการทำงานที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นในด้านการจัดการการเพาะปลูกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และการรวมกลุ่มทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด ทั้งกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชน วิชากิจชุมชนด้านข้าว และสหกรณ์การเกษตร

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรสีข้าวไรซ์เบอร์รี่” ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการรวมกลุ่มกันในปี 2557 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รับผิดชอบโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ส่งข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่เพื่อทำการผลิตในโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ โดยมีการตรวจรับรองของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ IFOAM ภายใต้โครงการ การตลาดนำการผลิต



สู่ตลาดสากล และเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ในปี 2561 โดยมีนายจาง พันธุ์ เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 164 คน พื้นที่ปลูก 3,280 ไร่ กลุ่มมีกิจกรรมลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 15 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีการตัดถอนพันธุ์ปน ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ป่าเพื่อใช้เอง ในด้านการเชื่อมโยงตลาด มีการลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงสีตั้งเม็ง การจำหน่ายให้แก่บริษัท คำนึงกรุ๊ป จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่วนหนึ่งเกษตรกรนำไปจำหน่ายเอง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : ภาพข่าว: แวดวงสังคมข่าว: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 22158 หน้า : 13 (บนซ้าย)



ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาสู่การปฏิรูปเกษตรกรไทยยุค 4.0” โดยมี **วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข** เลขาธิการ **สนง.เศรษฐกิจการเกษตร** ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.





## กรมส่งเสริมการเกษตรเดินทาง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

“ภาคการเกษตร” นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศ เพราะไม่เพียงเป็นผู้ผลิตอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั่วประเทศเท่านั้น แต่ยังมีบทบาททางเศรษฐกิจในการส่งออกเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งท่ามกลางบทบาทอันสำคัญดังกล่าว กลับพบว่าเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ กลับเป็นผู้มีรายได้น้อย ขาดความมั่นคงในชีวิตและอาชีพของตัวเอง การวางกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ นั่นคือการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร

รัฐบาลประสบความสำเร็จในหลายโครงการที่ผ่านมา เช่น โครงการเกษตรยั่งยืน 1 กลายเป็น “โมเดล” สำคัญ ที่นำไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง นำไปสู่การดำเนินโครงการสำคัญอีกครั้ง ภายใต้อำนาจ “ไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล” ซึ่งนั่นก็คือ “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย” ที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นทัพหน้าขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้



นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงโครงการฯ นี้ว่า เป็นการต่อยอดการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน โดยโครงการนี้มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับเกษตรกร โดยจะมี 2 กลุ่มวิชา คือ วิชาบังคับ และวิชาเลือกตามที่เกษตรกรในพื้นที่ต้องการให้เสริมความรู้ และ 2.การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นการขยายผลจากกิจกรรมแรก

โดยเปิดให้เกษตรกรรวมกลุ่มเสนอโครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณชุมชนละไม่เกิน 3 แสนบาท รวม 2 กิจกรรมนี้ซึ่งงบประมาณ 5,278 ล้านบาท เป้าหมาย 9,101 ชุมชนทั่วประเทศ

“สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ เกษตรกรได้ประโยชน์ ทั้ง 2 ทาง สามารถเดิมองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพ และเงินทุนตั้งต้นในการทำอาชีพให้เกษตรกร โดยรูปแบบโครงการจะ



“ไม่ได้เป็นการให้เกษตรกรเสนอโครงการ ตามที่ชุมชนต้องการจะทำกันเท่านั้น แต่ต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ความเหมาะสมของพื้นที่ ตลาดรองรับ รวมทั้งต้องได้รับการอบรมทักษะอาชีพนั้น ๆ ตามกิจกรรมที่ 1 เสียก่อน เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะความสามารถที่จะดำเนินงานตามโครงการในกิจกรรมที่ 2 ได้อย่างแท้จริง และสามารถต่อยอดให้เกิดผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

รายย่อย มีการวางกรอบเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจากรายงานสรุปผลความคืบหน้าโครงการ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 ในกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมอาชีพให้เกษตรกร มีผู้ผ่านการฝึกอบรมถึง 1,820,308 ราย หรือคิดเป็น 89.01% จากเป้าหมาย 1,820,200 ราย ใน 9,101 ชุมชน งบประมาณ 2,253 ล้านบาท

ส่วนกิจกรรมที่ 2 มีโครงการพัฒนาอาชีพที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 24,977 โครงการ โดยกลุ่มกิจกรรมที่มีการของบประมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก เป็นโครงการด้านการผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 7,287 โครงการ หรือ 29.17% รองลงมา ได้แก่ ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช 4,733 โครงการ หรือ 18.95% และด้านปศุสัตว์ 4,672 โครงการ หรือ 18.71% ส่วนที่เหลือเป็นด้านการประมง, ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปรับปรุงบำรุงดิน, การผลิตแมลงเศรษฐกิจ, ฟาร์มชุมชน จัดการศัตรูพืช และการเกษตรอื่น ๆ ตามลำดับ โดย กรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนงบประมาณให้เกษตรกรครบทุกโครงการแล้ว รวมเป็นเงินประมาณ 2,617 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งขณะนี้ทุกกลุ่มกำลังอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

นายสมชาย กล่าวอีกว่า สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการเสริมสร้างรายได้ อย่างแรกเลยก็คือ ความเข้มแข็งของชุมชน เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่ของตัวเอง เพราะโครงการนี้ยึดหลักสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในทุกขั้นตอน มีการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นเกษตรกรแต่ละพื้นที่ว่าต้องการฝึกอบรมหรือพัฒนาอาชีพอะไร รวมถึงมีการวางแผนงาน ทิศทาง เป้าหมายการทำงาน เป้าหมายทางธุรกิจ และการตลาดที่จะมารองรับเพื่อให้ความยั่งยืน



สมชาย ชาญณรงค์กุล

“โครงการนี้จึงเรียกได้ว่า เป็นโครงการที่เกษตรกรเป็นผู้คิดเอง วางแผนเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง และร่วมกับรับผลประโยชน์เองทั้งหมด โดยทุกกลุ่มต่างมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์การรวมกลุ่มของตัวเอง เช่น กรณีชุมชนสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ที่ฝึกกำลังทั้งตำบล รวมกลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายหรือขายในราคาค้นทุน เพราะมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี และทำการเกษตรปลอดภัย โดยไม่หวังผลทางธุรกิจจากตัวสารชีวภัณฑ์ เพราะชาวบ้านมั่นใจอยู่แล้วว่า เมื่อ

อาหารของเขามีคุณภาพและปลอดภัย เขาก็จะขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ของชาวบ้าน ที่เป็นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อตนเอง”

ขณะที่ประโยชน์ประการต่อมา โครงการนี้จะทำให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชนไม่น้อยกว่า 2.5 เท่าของงบประมาณที่ลงไปในแต่ละชุมชน ทั้งจากการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจากร้านค้าในท้องถิ่น การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

หรือวัตถุประสงค์ระหว่างกลุ่มและเกษตรกรในชุมชน หรือระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มพ่อค้า ขณะที่บางกรณี เช่น การผลิตปุ๋ยจากมูลแพะของกลุ่มเกษตรกร ด.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก, กลุ่มเลี้ยงแมงป่อง ช้าง จ.หนองบัวลำภู และ กลุ่มเลี้ยงบ้านท่า

แจลบ จ.จันทบุรี ที่มีการวางแผนส่งสินค้าของตัวเองไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจนเกิดกำลังซื้อ และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนกลับมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำว่า สิ่งที่ถูกฝ่ายอยากเห็นมากที่สุดในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ครั้งนี้ คือ “ความยั่งยืน” โดยบทบาทของแต่ละกลุ่มจะต้องไม่ใช่แค่เพียงมีการสร้างอาชีพหรือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เพียงชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้น แต่ต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งแนวทางสำคัญที่ได้นำเอาไว้ นอกจากจะมีการอบรมทักษะเพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถลงมือปฏิบัติอาชีพที่เลือกดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีทักษะทางธุรกิจและการตลาด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจการเกษตรในเบื้องต้นได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีอีกกลไกที่ได้นำไว้ นั่นคือ ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของแต่ละกลุ่ม เมื่อมีรายรับกลับมา จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นกองทุน เพื่อให้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการลงทุนหรือทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้อื่น ๆ ภายในกลุ่ม ให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

นี่จึงเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่า แม้โครงการฯ จะสิ้นสุดลงไปแล้วเกษตรกรทุกกลุ่ม ก็ยังสามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ของตนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละกลุ่มเองด้วยว่าจะมีความมุ่งมั่นในการสานต่อภารกิจดังกล่าวได้มากน้อยขนาดไหน

เพราะท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่จะสามารถชี้ขาดได้ว่า สิ่งที่ถูกฝ่ายได้ลงทุนลงแรงมา จะได้รับความยั่งยืนได้มากน้อยขนาดไหน ย่อมไม่ใช่ใครอื่น นอกจากตัวของเกษตรกรเอง.



# สมาคมธนาคารไทยช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกร

**มติหุ่น** ผู้สื่อข่าว “มติหุ่น” รายงานว่า สมาคมธนาคารไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกร โดยนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารยืนยันหลักเกณฑ์การรับชำระหนี้สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีข้อตกลงร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยลูกหนี้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็น NPL ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 มีเงินต้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์กู้ยืมเพื่อการเกษตร สามารถชำระหนี้เงินต้นกับธนาคารสมาชิกเจ้าหนี้ 50% พร้อมยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ อีกทั้งให้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2562

แล้วทั้งสิ้น 3,206 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,207 ล้านบาท และขณะนี้เหลือจำนวนลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยอีกเพียง 692 ราย โดยธนาคารสมาชิกได้พิจารณาเห็นว่าลูกหนี้เกษตรกรที่มีเงินต้นเกิน 2.5 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารสมาชิกได้ดูแลช่วยเหลือพิเศษเป็นรายกรณีอยู่แล้ว ซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย และบางรายมีเงินต้นจำนวนมาก เกินกว่าการเป็นเกษตรกรรายย่อย

โดยที่ผ่านมารธนาคารสมาชิกได้ให้การดูแลช่วยเหลือในการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยที่เดือดร้อนกลุ่มนี้มาชำระหนี้กับธนาคารโดยตรงภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงที่สมาคมธนาคารกับ กฟก. เห็นชอบ

“

**ข้อเรียกร้องของลูกหนี้เกษตรกรเพิ่มเติมในครั้งนี้อาจต้องการให้ธนาคารสมาชิกรับชำระหนี้เงินต้น 50% ทุกวงเงิน พร้อมยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ ธนาคารสมาชิกพิจารณาเห็นว่าลูกหนี้เกษตรกรที่มีเงินต้นเกิน 2.5 ล้านบาท ได้ดูแลช่วยเหลือพิเศษเป็นรายกรณีอยู่แล้ว ซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย และบางรายมีเงินต้นจำนวนมากเกินกว่าการเป็นเกษตรกรรายย่อย**

”

ทั้งนี้ นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ธนาคารสมาชิกในสมาคมธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยดีเสมอมา ซึ่งตั้งแต่ปี 2549 ถึงเดือนก.ค.2561 ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรผ่าน กฟก.ไป

ร่วมกัน และนอกจากนี้สมาคมธนาคารได้มีการหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กฟก. อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการเร่งดำเนินการและหามาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว



## จะปลอดเคมี 100% เชียวหรือ

ไม่ค่อยสบายใจนักกับการให้สัมภาษณ์ หรือการประกาศกับสื่อ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ว่า จะเดิมพันด้วยชีวิตไม่ใช่แค่ตำแหน่ง ต้องหยุด 100% ทั้งยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีทุกชนิด จะทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากกว่า 5 ล้านไร่ ภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ถ้าไม่สำเร็จจะไม่อยู่.....

ที่ไม่สบายใจ เพราะขนาดคนเป็นเสนาบดีที่ดูแลการเกษตรของประเทศ ยังมองภาพการเกษตรโดยรวมของประเทศ และของโลก ไม่ออกก็ไม่รู้ว่าอนาคตการเกษตรของประเทศจะเป็นอย่างไร...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือที่รู้จักกันดีในนามของอาจารย์ยักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนการทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ ท่านเองก็ทำเป็นตัวอย่าง มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่นำไปทำตาม ท่านฝันหวานได้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์ แต่ในความเป็นจริงท่านควรยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ในโลกนี้ไม่มีประเทศใดทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว แม้ว่าประเทศนั้นมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมากก็ตาม แต่สิ่งที่ทุกประเทศต้องการเหมือนกันคือ สินค้าที่ปลอดภัยไม่ว่าจะปลอดภัยด้วยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือปลอดภัยด้วยการผลิตที่ยังใช้สารเคมี

ถ้ายังจำกันได้สินค้าที่ผลิตใน

ระบบเกษตรอินทรีย์เคยสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยมาแล้ว ปัญหาที่ประเทศคู่ค้าเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ต้องทำการเจรจากันในระดับหน่วยงานของรัฐบาลก็เพราะสินค้าดังกล่าวมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคลิโกลี และซาลโมเนลล่า ซึ่งอาจอยู่ในสิ่งปลูกที่นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ และเป็นเชื้อที่ทำให้ผู้บริโภคท้องร่วงอย่างรุนแรง และบางรายเสียชีวิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์บางชนิด มีศัตรูพืชติดไปทั้งโรค และแมลง เพราะไม่สามารถใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ ถึงประเทศปลายทางก็ถูกตีกลับ หรือถูกทำลาย ไม่ยอมให้เข้าไปจำหน่ายในประเทศนั้นๆ

สินค้าที่ผลิตในระบบที่ใช้สารเคมีก็สร้างปัญหาสารพิษตกค้างเกินค่าความปลอดภัยของประเทศคู่ค้า ถูกตีกลับ หรือถูกทำลายเช่นกันเพราะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในประเทศของเขา

ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ทั้งการปนเปื้อนของเชื้อโรค แมลงศัตรูพืช หรือสารพิษตกค้าง เราเองก็ไม่อยากให้เกิดกับผู้บริโภคในประเทศของเราเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จึงต้องการ “สินค้าที่ปลอดภัย” เป็นเหตุให้ต้องมีมาตรฐานระบบการผลิตต่างๆ ขึ้นมา ทั้งเกษตรอินทรีย์ GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) Halal (อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้) และระบบรับประกันความปลอดภัยที่ใช้กับอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทั้ง GMP และ HACCP

ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นมาตรฐานสากล แต่อาจจะไม่มีบางประเทศที่อาจจะเข้มงวดเกินมาตรฐานสากลก็เป็นเรื่องของประเทศนั้นๆ

ที่ประเทศคู่ค้าจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อจะได้ค้าขายกันได้ เกษตรอินทรีย์ ของอาจารย์ยักษ์ จึงเป็น 1 ในระบบการผลิตที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด 100%

ส่วนอาจารย์ยักษ์ จะไปทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้เกินเป้าหมาย 5 ล้านไร่ ก็เป็นงานท้าทายที่อาจารย์ยักษ์รับไปทำให้สำเร็จ โดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน แต่จะห้ามเกษตรกรในส่วนที่เกิน 5 ล้านไร่ ไม่ให้ใช้สารเคมีในการผลิตนั้น ต้องบอกว่า คือสิทธิและเสรีภาพ ที่เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนคนไทยมีสิทธิที่จะเลือกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

ผลผลิตทางการเกษตรที่ทราขายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล หล่อเลี้ยงชีวิตประชากรไทยมาอย่างยาวนาน ต้องพึ่งพาสารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิตแทบทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไม่เห็นว่าจะรังเกียจสารเคมีไปทำไม ถ้าใช้ตามระบบที่ทำให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อสิ่งแวดล้อมก็นับว่ามีจุดเป้าหมายเดียวกัน

บางคนไปรังเกียจว่าสารเคมีเป็นธุรกิจที่ทำให้ต่างชาติร่ำรวยก็ออกจะมีทัศนคติที่คับแคบไปหน่อย เพราะธุรกิจนี้ก็สร้างงานสร้างเงินให้คนไทยด้วยเช่นกัน มีสินค้าต่างชาติที่จำหน่ายในประเทศไทยอยู่มากมายที่อาจจะสร้างความร่ำรวยให้มากกว่าสารเคมีด้วยซ้ำทำไม่มาด่าหนีกันบ้าง แถมยังเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยด้วยซ้ำ

ที่ว่ามานี้ ไม่ได้อยู่ค่ายสารเคมีใดๆ แต่เป็นคนที่ไม่อยากให้มีการแบ่งค่าย แล้วทะเลาะกัน

แวนขยาย



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 21 กันยายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13663

Col.Inch: 15.38

Ad Value: 13,842

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 41,526

Clip: Black/White

ภาพข่าว: แก้ไขประมงผิดกฎหมาย



แก้ไขประมงผิดกฎหมาย : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับ นายสตีฟ เทรนท์ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Environmental Justice Foundation ซึ่งเดินทางเข้าพบเพื่อหารือเรื่องความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU ที่ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

# เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตร

## ต้นศพก.-แปลงใหญ่-เกษตรกรรุ่นใหม่เครือข่ายขับเคลื่อน

นายเกษม บุษยราช รมว.เกษตรสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอด และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับไร่นาของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต จำหน่ายและบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ เป็นการลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต และเชื่อมโยงการตลาด

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีการส่งเสริมการเกษตรได้มีการสร้างเครือข่าย ศพก. เครือข่ายแปลงใหญ่ และเครือข่าย Young Smart Farmer ทั้งในระดับจังหวัด เขต และประเทศ เพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการแปลงใหญ่ได้จำนวน 4,007 แปลง พื้นที่ 5,173,105.5 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 320,453 คน และมีการเชื่อมโยงสินค้าแปลงใหญ่ที่ได้คุณภาพมาตรฐานกับตลาดที่แน่นอน เกิดการจับคู่ธุรกิจหลายกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญ ได้แก่ ข้าว, พืชไร่, พืชผัก-สมุนไพร, ไม้ผล และประมง-ปศุสัตว์ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) และการพัฒนาเข้าสู่เปิดตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งการรวมพลังครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในอนาคตต่อไป



# รางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ

กษ. : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4,007 แปลง พื้นที่ 5,173,105.5 ไร่ เกษตรกร 320,453 ราย มีสินค้าเกษตรมากกว่า 70 ประเภท ครอบคลุมทุกกลุ่มประเภทสินค้า ซึ่งผลการดำเนินการแปลงใหญ่ ปี 2560 จาก 1 ฤดูการผลิต สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้า จากการลดต้นทุน 3,007.83 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิต 2,103.05 ล้านบาท

รวม 5,110.88 ล้านบาท ผลจากการดำเนินการแปลงใหญ่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะคุณภาพการผลิต การจัดการ มาตรฐาน และแปลงใหญ่ยังเป็นการกิจสำคัญในการขับเคลื่อนของรัฐบาลและอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มเติมว่า สำหรับการประกวดรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.คู่อ้อย อ.สามโก้ จ.ศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศ

ลำดับที่ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่มังคุด ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว ต.บ้านตุน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 ต.ทับยา อ.อินทรีบุรี จ.สิงห์บุรี, แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 3 5 6 7 9 และ 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี, แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 1 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี, แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองแขง อ.บ้านเสด็จ จ.ขอนแก่น, แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี, แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

# สูตร 'นิ่ง' สยบเกม 'ขยับ'



ประวิตร

ประยุทธ์

บท "สงบ สยบความเคลื่อนไหว" ของ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม จากอาการ "แก่วง" กระแทกของ "อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร" ที่โพสต์ข้อความออกมาตอบโต้ หลังโดน "บิ๊กป้อม" ทิดเบรก

"ท่าทีและน้ำเสียงขึงขังน่ากลัวจริง ไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอเป็น ผบ.ทบ.เลย"

จีน "ทักษิณ" ชุกกรูเรื่องราวหลัง เข้ายิงประจาน ถิ่นที่ "บิ๊กป้อม" ไม่เดินได้กลับ

รุ่นใหญ่ใจ "นิ่ง" ส่งแค่รอยยิ้ม ให้กับ "คำถามที่ไม่ขอตอบ"

จะมีก็เพียง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงรายการเขย่าจากอดีตผู้นำ บอกเรื่องนี้ "บิ๊กป้อม" ไม่รู้สึกโกรธหรือโมโห และประชาชนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

"ถามว่าจะเอาเรื่องในอดีตมาพูดกันทำไม การนำเรื่องแบบนี้มาพูด แล้วจะมีใครคบด้วย"

ฉายบท "ผู้ใหญ่" ไม่ทะเลาะ และ "ไม่อยากคบ"

ที่น่าสนใจ "ทักษิณ" แก่วง เล่นแรงรอบนี้ ได้หรือเสียต้องประเมินกัน เพราะเอาเข้าจริงข้อต่อข้อเชื่อมที่ "นายใหญ่" หวังเกาะเกี่ยวเหลืออยู่น้อยนิดเส้นสายสัมพันธ์ที่บางเบาไปทุกที

แต่เมื่ออารมณ์ถากมาที่จุดเสี่ยงสะบัด คำว่า "ไม่คบ" คิวนี้ "ทักษิณ" มีสะดุ้งมากกว่า ในสถานการณ์ไม่เสียเวลาทะเลาะ "บิ๊กป้อม" กำลังอยู่ในสตีปโทยแถม โดยเฉพาะกับข้อตรึงเครื่องแก้ปมปัญหาหนี้สินให้ชาวบ้าน เรียกคืนที่ดินจากนายทุนขาเทียมดอกเบี้ยโหด ล่าสุดยกคณะเดินทางไปเป็นประธานมอบคืน โฉนดที่ดิน และทรัพย์สิน



ให้แก่ชาวบ้านเป็นรอบที่ 3 กว่า 4,000 ล้านบาท ที่ จ.กาฬสินธุ์

ชาวบ้านได้เฮ เสียงเชียร์ “ลุงป้อมสู้ๆ” ได้เต็มและได้ “กิก”

เป็นชิ้นโบแดง สะสมแต้มให้รัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า กสช. โดยเฉพาะในคิวเร่งเครื่อง “ตีตัวไปต่อ” ของน้องรัก ก็น่าจะมี “พี่ใหญ่” เป็น “ลมใต้ปีก” สำคัญ

ในจังหวะที่พี่ใหญ่ “โจนึ่ง” เหมาะกับห้วงที่การเมืองกำลังปั่นป่วน ป้อมค่ายการเมืองได้ชัยป์ก็มาพร้อมกับแรงกระเพื่อมไหว “บิ๊กตู่” ต้องประกาศยึดดีเดี่ยตาม

โรดแมป ในกระบวนการขั้นตอนที่ต้องเดินไป

*คุมโทนสถานการณ์ ประคองเกมกันอยู่*

รวมไปถึงคิวแทรก “ปรับ ครม.” จากหลายปมที่อาจถึงจุดตัดสินใจยกเครื่องรีเฟรชแบรนดร์รัฐบาล ทั้งกรณีแรงบีบรัฐมนตรีไขก๊อก เพราะถูกวางตัวไว้ในพรรคพลังประชารัฐ

ไปจนถึงรายการรีโอโละรัฐมนตรีโลกดืม เสนาบดีงานผิด

ประกอบกับจุดจับจ้อง สถานะ “อาจารย์ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ที่มีกระแสไม่ได้อไปต่อ โยงเข้าปมที่กัดค่านำเข้าสารเคมีพาราควอต กลอรีไพริฟอสและไกลโฟเซต ทำให้จ่อถูกปรับออก

*แต่อีกมุมก็ถูกมอง ใช้ปมด้าน “พาราควอต” เสริม “เกราะ” เก้าอี้*

แรงกระเพื่อมจากกระแสข่าวปรับ “อาจารย์ยักษ์” ต่อเนื่องไปถึงคิวปรับ ครม. ที่ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกัน ในห้วงเวลาที่เหลืออยู่ตามดีเดี่ยเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 4-5 เดือนจากนี้

ถ้าต้องยกเครื่องใหม่ กับเวลาเร่งโซ้งงานด้วยทีมใหม่ จะเพียงพอหรือไม่

นั่นไม่เท่ากับการทำความเข้าใจต่อสาธารณะ ทลาย “เกราะ” รัฐมนตรีที่ “ภาพ” หูตูดี้ โดยเฉพาะที่กระทรวงเกษตรฯ จุด

สำคัญที่ถึงเวลาต้องเร่งเครื่องดูแลฐานรากชาวบ้าน เกษตรกร

*ขณะที่เรื่องของสารเคมี ข้อมูลที่ออกมายังฟุ้งหลากหลาย เลิก-ไม่เลิกใช้ ได้หรือเสีย กับความจำเป็นต้องใช้งาน หรือ ประเด็นสารเคมีชนิดอื่นๆที่เกษตรกรอาจใช้แทนเข้าทางตะหนุเข้าปากหมาหรือเปล่า*

ด้วยสไตล์รับข้อมูลรอบด้าน อย่งไร “บิ๊กตู่” ต้องดูภาพรวมก่อนจะตัดสินใจ “เลิก-ไม่เลิกใช้” อยู่แล้ว

และแน่นอน นั่นก็ต้องรวมถึงคิวยกเครื่อง ครม. งานโซ้งรอบสุดท้ายที่ผู้นำพยายาม “นิ่ง” สยบแรงชัยป์

“บิ๊กตู่” ชั่งน้ำหนัก ประเมินผลงานลูกทีมโค้งสุดท้ายอีกที.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

## EEC และธงฟ้าประชารัฐ

กรม.สัญจร ที่ชุมพร ระนอง เมื่อปลายเดือนที่แล้วพี่น้องชาวปักษ์ใต้ถามผมว่า เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เปิดไฟเขียวให้แล้ว จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

ผมบอกว่าใจเย็นๆ เพราะตอนนี้รัฐบาลกำลังลุย ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในพ.ศ. 2558 ตั้งอยู่บริเวณในชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งถือเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด ระยอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในระเบียงเศรษฐกิจนี้ มีมูลค่ามหาศาล สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไปทั่วโลก

งานนี้ นายอุตตม สาวนายน รมว. อุตสาหกรรม ถือเป็นแม่ทัพใหญ่ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน สร้างโอกาสให้ประเทศและสร้างโอกาสด้านต่างๆ ให้ประชาชน

งาน “แนวหน้า Forum #1 จับชีพจรเศรษฐกิจไทย” เมื่อค่ำวันที่ 23 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ รร.สวิสไฮเทล เลอ คองคอร์ด ย่านห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ร่วมบรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย 4.0 ก้าวทันก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยเน้นไปที่ EEC



นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม

ยืนยันชัดว่า วันนี้โอกาสประเทศไทยมาถึงแล้ว ในการ 1.สร้างฐานความเจริญใหม่ และฐานเดิมที่ติดอยู่แล้วต้องยกระดับให้ดีขึ้น ภาคการผลิตต้องเพิ่มมูลค่าได้ 2.เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรมไทย และ 3.ต้องกระจายการเติบโต ลดการกระจุกตัวในบางจุดซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานของสังคมไทย ฯลฯ

EEC ที่รัฐบาลมุ่งจะใช้เป็นหัวรถจักรนำขบวนปฏิรูป ที่จะสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคนและบรรยากาศดีๆ ให้ประเทศไทย เพราะมีอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น มากมาย ระบบคมนาคมทางน้ำ ทางบก ทางอากาศทันสมัย ที่อนาคตต้องกลายเป็น “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) “ผู้ประกอบการทั่วโลกจ่อคิวมาลงทุนในไทยมากมาย

เสร็จจาก EEC แล้วผมเชื่อว่า



ต้องลุยต่อเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ บ้านผม

แต่ที่ไม่ต้องรอ คือ โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและบัตรคนจน ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินโครงการ เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ที่ขณะนี้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศกว่า 45 หมื่นร้านเข้าไปแล้ว เพื่อให้บริการ

ซื้อขายสินค้าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะ ได้รับประโยชน์จากจำนวนผู้ซื้อที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ซื้อทั่วไปที่เห็นว่าราคาสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ ถือเป็น การกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้ารายย่อยอีกทางหนึ่ง

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีทางเลือกในการใช้จ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งการซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้ง เครื่องรูดบัตร EDC และร้านค้ารายย่อยที่รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือ ซึ่งจะกระจายตัวอย่างทั่วถึงทุกชุมชน

แม้ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็สามารถเข้าไปจับจ่ายใช้สอยได้มีสินค้า เพื่อการดำรงชีพมากมาย



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 21 กันยายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13663

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 52.04

Ad Value: 65,050

PRValue (x3): 195,150

Clip: Full Color

คอลัมน์: จีระพงศ์ เต็มเปี่ยม: EEC และธงฟ้าประชารัฐ

นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยเหลือ  
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในท้องถิ่นพัฒนาร้าน  
โชห่วย ให้สามารถจำหน่ายสินค้าผ่าน  
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เปิดรับสมัครใหม่  
ได้มากขึ้นด้วย

ครบทั้ง EEC ของกระทรวง  
อุตสาหกรรม โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  
และบัตรคนจน ของกระทรวงพาณิชย์  
และอีกหลายๆ โครงการในส่วนกระทรวง  
มหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวฯ  
กระทรวงเกษตรฯ ก็ล้วนแต่ช่วยให้  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม  
น่าชื่นชมครับ

## แบงก์พร้อมช่วย กลุ่มลูกหนี้เกษตร ยกหนี้ให้ครึ่งหนึ่ง

ธนาคารไทย ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกร รายย่อยที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ทั่วประเทศ 2.5 ล้านบาท ชำระหนี้เพียง 50% พร้อมยกหนี้ที่เหลือให้ และชะลอการดำเนินการดำเนินคดีกับลูกหนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวภายหลังเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า สมาคมธนาคารได้เข้ายื่นหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์การรับชำระหนี้สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีข้อตกลงร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยลูกหนี้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็น NPL ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินต้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์กู้ยืมเพื่อการเกษตร สามารถชำระหนี้เงินต้นกับธนาคารสมาชิกเจ้าหนี้ 50% พร้อมยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ อีกทั้งให้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรยังคงมีที่ดินทำกินในการหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป

“ธนาคารสมาชิกในสมาคมธนาคารไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยที่เดือดร้อนได้จำนวนมาก ส่วนข้อเรียกร้องของลูกหนี้เกษตรกรเพิ่มเติมในครั้งนี้คือต้องการให้ธนาคารสมาชิกรับชำระหนี้เงินต้น 50% ทุกวงเงิน พร้อมยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ โดยธนาคาร

สมาชิกพิจารณาเห็นว่าลูกหนี้เกษตรกรที่มีเงินต้นเกิน 2.5 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารสมาชิกได้ดูแลช่วยเหลือพิเศษเป็นรายการอยู่แล้ว ซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย และบางรายมีเงินต้นจำนวนมากเกินกว่าการเป็นเกษตรกรรายย่อย”

นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ธนาคารสมาชิกในสมาคมธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรผ่าน กฟก.ไปแล้ว 3,206 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,207 ล้านบาท

และขณะนี้เหลือจำนวนลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยอีกเพียง 692 รายเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารสมาชิกได้ให้การดูแลช่วยเหลือในการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยที่เดือดร้อนกลุ่มนี้มาชำระหนี้กับธนาคารโดยตรงภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงที่สมาคมธนาคารกับ กฟก.เห็นชอบร่วมกัน

นอกจากนี้ สมาคมธนาคารได้มีการหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กฟก. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเร่งดำเนินการและหามาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

“ที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทยได้สนับสนุนการดำเนินนโยบายของภาครัฐและตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเปราะบางในสังคมไทย โดยเฉพาะลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนมาโดยตลอด ขณะเดียวกันสมาคมธนาคารไทยต้องดูแลรักษาวิสัยทางการเงินในภาพรวมของทั้งประเทศ ผลประโยชน์และความเป็นธรรมโดยรวมของทุกฝ่ายควบคู่ไปด้วย” นายกอบศักดิ์ กล่าว ■



# กยท.หยุดซื้อ-เร่งระบายยางเหตุดีอกเต็ม

**กรุงเทพธุรกิจ ● “กยท.” หยุดรับซื้อยาง**  
ในตลาด หลังเก็บจนเต็มสต็อก 3.5 แสนตัน  
พร้อมเร่งระบายเปิดช่องซื้อเพิ่ม

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยธุรกิจของ  
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ชะลอ  
การเข้าซื้อยางพาราในตลาดแล้วเนื่องจาก  
โกดังที่เก็บสต็อกยางพาราเต็ม ไม่สามารถซื้อ  
เข้ามาเติมได้อีก โดยขณะนี้มีสต็อกประมาณ  
3.5 แสนตัน แยกเป็นยางที่หน่วยธุรกิจซื้อ  
เข้ามาเก็บ 1.5 แสนตัน และอีก 2 แสนตัน  
ที่ผู้ประกอบการเก็บรักษาประมาณ 20 ล้านบาท  
ต่อเดือน ดังนั้นขณะนี้ กยท.ต้องเร่งระบาย

ยางพาราออกจากสต็อกเพื่อให้มีช่องว่างใน  
โกดังให้สามารถซื้อยางพาราเข้ามาเติมได้

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพยายาม  
ทุกทางที่จะเร่งช่วยเหลือชาวสวนยาง เช่น  
ผลักดันให้ใช้ยางในประเทศให้หน่วยธุรกิจ  
ของ กยท.เร่งบริหารปริมาณยางพาราเพื่อให้  
ราคาสูงขึ้น แต่มีหลายโครงการไม่สามารถ  
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น โครงการ  
พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย เพื่อลดพื้นที่  
ปลูกยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยาง  
ของหน่วยงานภาครัฐ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ  
และจัดหาแหล่งน้ำชุมชน เป็นต้น

ส่วนของโครงการส่งเสริมการใช้ยาง  
ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กรมชลประทาน  
มีแผนงานโครงการที่จะใช้ยางพาราเป็น  
ส่วนผสมในการก่อสร้าง ในงบประมาณ  
รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561  
จำนวน 3,548 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการซื้อ  
น้ำยางสดแล้ว 3,900 ตัน ซึ่งงบประมาณไปแล้ว  
ประมาณ 66 ล้านบาท มีความล่าช้าเนื่องจาก  
ปัจจุบันประสบปัญหาต้องรอราคากลาง

Para Soil Cement จากกรมบัญชีกลาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ

กยท.กล่าวว่า ได้หารือกับกระทรวงพลังงาน

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(กฟผ.) เพื่อหาแนวทางนำไปแปรรูปให้

เกิดประโยชน์ เช่น เชื้อเพลิงผลิตกระแส

ไฟฟ้า ซึ่งต้องศึกษา วิเคราะห์หาความ

เป็นไปได้ว่าจะเกิดประโยชน์ได้มากน้อย

เพียงใด จากก่อนหน้านี้ กยท.ได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กฟผ.ใน

โครงการจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพารา

และส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อใช้

เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลมาแล้ว ซึ่ง

ทั้งหมดเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราและ

รายได้เกษตรกร